

## วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ผนึกกำลัง 6 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีผลิตบัณฑิตสู่ Thailand 4.0



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาวีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และ สถาบันเทคโนโลยี 2 กลุ่ม 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตรองรับตลาดแรงงานยุค 4.0

รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุนันทา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ผ่านการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ทั้ง 6 แห่ง ซึ่งทุกสถาบันที่ร่วมลงนามความร่วมมือกับเรานั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมานาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่ชัดเจน บุคลากรของแต่ละสถาบันเองก็มีความสามารถทางด้านวิชาการอย่างโดดเด่น อีกทั้งเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ประกอบกับแต่ละสถาบันก็มีความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จึงมั่นใจว่าเราได้พี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

โดยเป็นการลงนามความร่วมมือในแบบทวิภาคีและพหุภาคี หลักใหญ่คือการปรับแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านอาหารและเทคโนโลยีครอบคลุมในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การร่วมมือกันในครั้งนี้จะก้าวไปสู่การแลกเปลี่ยนการทำวิจัยระหว่างสถาบัน การบริการทางด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา เช่นหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยฯ ก็ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเราจึงจะเริ่มหลักสูตรสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) ระดับ ปวช. ในปีการศึกษา 2561 และต่อยอดถึงระดับ ปวส. และปริญญาตรีต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่งในการเข้ามาวางแผนหลักสูตร ไปจนถึงการจัดการเรียนการสอน มีหัวใจหลักคือการให้นักเรียนนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง เพราะปัจจุบันการเรียนจากตำราเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ต้องให้เด็ก ๆ มีความคุ้นเคยกับสถานการณ์ประกอบการเพื่อให้เรียนรู้โลกของการทำงานจริง เพื่อเป็นการปรับนักเรียนนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และอีกประการที่สำคัญคือนักศึกษาจะต้องสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมได้ การที่จะให้นโยบายรัฐบาลประสบผลสำเร็จต้องเริ่มจาก

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 1,450

Section: NATION ZONE/-

วันที่: อังคาร 20 มีนาคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10771

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 48.63

Ad Value: 70,513.50

PRValue (x3): 211,540.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ผนึกกำลัง 6 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีผลิต...

การสร้างคน และต้องเป็นคนที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ทำ  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน”

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก ที่ให้ความสำคัญกับหลักสูตร  
ที่มีจุดเน้นอย่างชัดเจนและเข้มข้นคณะบริหารธุรกิจ ก็มุ่งเน้นด้านการจัดการธุรกิจอาหาร  
อุตสาหกรรมอาหาร ส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเน้นหนักทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
ระบบอัตโนมัติ และสมองกลฝังตัว การสร้างเครือข่ายเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราดำเนินงาน  
โดยมุ่งเป้าหมายหลักของวิทยาลัยฯ ได้แก่ การสร้างคนที่มีทักษะการทำงาน และมีทักษะ  
ชีวิต ดังคำขวัญวิทยาลัยฯที่ว่า รักษาดี ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  
นำความรู้ สู้งานหนัก

